



ประกาศโรงเรียนบ้านดอนแก้ว

เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ระลอกใหม่

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่มีความรุนแรงมากขึ้น โดยปรากฏจากการรายงานสถานการณ์จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขและจากการแถลงข่าวการตรวจพบผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในจังหวัดน่าน โดยผู้ติดเชื้อรายดังกล่าวเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆในจังหวัดน่านหลายพื้นที่ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อีกทั้งเพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทางโรงเรียนจึงประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดังนี้

๑. ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๘ มกราคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่อง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังคงปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติ และมีการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องกักตัวให้ทำหนังสือขออนุญาตเป็นรายกรณี

๒. ให้ครูทำใบความรู้ ใบงาน หรือแบบฝึกหัด มอบหมายให้นักเรียนในช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษและติดตามงานนักเรียน ผ่านทาง Line กลุ่มผู้ปกครอง

๓. ยกเลิกการนัดหมายนักเรียนมาทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนทุกประเภทจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

๔. ระหว่างปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษให้นักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ๒๘ จังหวัดและ/หรือเคย มีประวัติสัมผัสและใกล้ชิดกับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ๒๘ จังหวัด ในช่วงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ -วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ทำการกักตัว สังเกตอาการของตนเองหรือผู้ใกล้ชิด หากมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะและลำตัว เจ็บคอ มีน้ำมูก และเหนื่อยหอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้รีบประสานติดต่อพบแพทย์ทันทีและให้แจ้งข้อมูลโรงเรียนบ้านดอนแก้วเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเฝ้าระวังต่อไป

๕. ขอความร่วมมือนักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ออกนอกพื้นที่จังหวัด ไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หรือไปตามสถานที่ชุมชนหรืองานที่แออัด หรือจังหวัดที่มีการติดเชื้อ หากไม่มีความจำเป็นและให้มีการระมัดระวังป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ขอให้นักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามข่าวสารของกรมควบคุมโรคและข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายสวัสดิ์ ตะผัด)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแก้ว